



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๙๗๒ ต่อ ๓๑๓

ที่ มค.๐๐๓๒.๐๐๒/ว.๒๗๒

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔


เรื่อง ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์
และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๔

เรียน นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ปฏิบัติหน้าที่รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง
สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง
หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน สสจ.มหาสารคาม

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ระดับจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดประชุมทางไกล (Video conference) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการเตรียมความพร้อม กรณี หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จึงขอส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๔ กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการเตรียมความพร้อม กรณี หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป


(นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และกรณีหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุม นายภาศิ ทรัพย์พิพัฒน์ (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม)</p> <p>จากการประชุมชี้แจงการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะที่ ๑ ของบุคลากรทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน คาดว่าจังหวัดมหาสารคามน่าจะได้รับการฉีดวัคซีนในระยะที่ ๒ ซึ่งในระยะที่ ๑ จะดำเนินการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน ๒๕๖๔ ในพื้นที่ที่มีการระบาดก่อนโดยให้จังหวัดดำเนินการดังนี้</p> <p>๑. ให้กลุ่มภารกิจประสานงานและเลขานุการ (Liaison) จัดทำคำสั่งคณะกรรมการ บริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมอบหมายภารกิจเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านการบริหารจัดการวัคซีน การสื่อสารให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ การให้บริการวัคซีน การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน และการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคำสั่งคณะกรรมการ บริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการ จำนวน ๖ คณะ ได้แก่</p> <p>๑) คณะที่ ๑ คณะกรรมการอำนวยการ</p> <p>๒) คณะที่ ๒ คณะกรรมการด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และสื่อสารประชาสัมพันธ์</p> <p>๓) คณะที่ ๓ คณะกรรมการด้านการให้บริการวัคซีน ฝึกอบรม และกำกับติดตามผล</p> <p>๔) คณะที่ ๔ คณะกรรมการด้านการประกันคุณภาพวัคซีนและติดตามอาการไม่พึงประสงค์ ภายหลังได้รับวัคซีน</p> <p>๕) คณะที่ ๕ คณะกรรมการด้านระบบข้อมูลการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p> <p>๖) คณะที่ ๖ คณะกรรมการวิชาการด้านการบริหารจัดการและศึกษาการให้บริการวัคซีน</p>	<p>๑. ให้กลุ่มภารกิจประสานงานและเลขานุการ (Liaison) จัดทำคำสั่งคณะกรรมการ บริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมอบหมายภารกิจเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านการบริหารจัดการวัคซีน การสื่อสารให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ การให้บริการวัคซีน การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน และการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคำสั่งคณะกรรมการ บริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการ จำนวน ๖ คณะ ได้แก่</p> <p>๑) คณะที่ ๑ คณะกรรมการอำนวยการ</p> <p>๒) คณะที่ ๒ คณะกรรมการด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และสื่อสารประชาสัมพันธ์</p> <p>๓) คณะที่ ๓ คณะกรรมการด้านการให้บริการวัคซีน ฝึกอบรม และกำกับติดตามผล</p>	<p>- กลุ่มภารกิจ ประสานงาน และเลขานุการ (Liaison)</p>

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>๒. ให้โรงพยาบาลทุกแห่ง อັพเดระบบสารสนเทศ HIS (HIS : Hospital Information System) เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการบันทึกข้อมูลการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดมหาสารคาม</p> <p>๓. ให้โรงพยาบาลทุกแห่ง มอบหมายผู้รับผิดชอบงาน จำนวน ๕ คน เพื่อศึกษาและทดลองใช้แอปพลิเคชัน Line “หมอพร้อม”</p>	<p>๔) คณะที่ ๔ คณะกรรมการด้านการประกันคุณภาพวัคซีนและติดตามอาการไม่พึงประสงค์ ภายหลังได้รับวัคซีน</p> <p>๕) คณะที่ ๕ คณะกรรมการด้านระบบข้อมูลการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p> <p>๖) คณะที่ ๖ คณะกรรมการวิชาการด้านการบริหารจัดการและศึกษาการให้บริการวัคซีน</p> <p>๒. ให้โรงพยาบาลทุกแห่ง อັพเดระบบสารสนเทศ HIS (HIS : Hospital Information System) เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการบันทึกข้อมูลการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดมหาสารคาม</p> <p>๓. ให้โรงพยาบาลทุกแห่ง มอบหมายผู้รับผิดชอบงาน จำนวน ๕ คน/แห่ง เพื่อศึกษาและทดลองใช้แอปพลิเคชัน Line “หมอพร้อม”</p>	<p>- รพ. ทุกแห่ง</p> <p>- รพ. ทุกแห่ง</p>
<p>วาระที่ ๒ เรื่องรับรองการประชุม</p> <p>- รับรองรายงานการประชุม EOC ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๔</p> <p>วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔</p> <p>มติที่ประชุม</p> <p>- รับรองรายงานการประชุม</p>		
<p>วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องและติดตาม</p> <p>๓.๑ ติดตามข้อสั่งการจากการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔</p> <p>๑. ให้ทีม SERT นำเสนอข้อมูลสรุปผลการสุ่มสำรวจสถานประกอบการ ในการสวมหน้ากากอนามัย แยกสายอาเภอ ในการประชุมครั้งต่อไป</p> <p>๒. ให้กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ดำเนินการจัดทำหนังสือราชการแจ้งทุกหน่วยงานดำเนินการตามข้อสั่งการของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้</p> <p>๒.๑ ให้โรงพยาบาลทุกแห่งสุ่มตรวจหาเชื้อในกลุ่มผู้สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้เกณฑ์นิยามผู้ป่วย PUI ตามที่กรมควบคุมโรคได้กำหนด (วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) โดยมีเกณฑ์การสุ่มตรวจ ดังนี้ คือ</p>		

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>๑) โรงพยาบาลทุกแห่งสุ่มตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในผู้ป่วย PUI ทุกราย</p> <p>๒) โรงพยาบาลมหาสารคาม ให้สุ่มตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มผู้ป่วยปอดติดเชื้อ (Community Acquired pneumonia) จำนวน ๑๐ รายต่อสัปดาห์ โรงพยาบาลชุมชน จำนวน ๑ รายต่อสัปดาห์</p> <p>๓) โรงพยาบาลมหาสารคาม ให้สุ่มตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มผู้ป่วย ARI จำนวนอย่างน้อย ๑๐ รายต่อสัปดาห์ โรงพยาบาลชุมชน จำนวนอย่างน้อย ๕ ราย ต่อสัปดาห์</p> <p>๒.๒ ขอให้มีการเฝ้าระวังและสุ่มตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มเสี่ยงสูงในสถานที่ได้แก่ สถานดูแลผู้สูงอายุ โรงเรียน ขนส่งสาธารณะ สถานบันเทิง ให้มีมาตรการคัดกรองหาผู้ป่วย PUI และส่งตรวจหาเชื้อทุกราย</p> <p>๒.๓ ขอให้มีการสุ่มสำรวจในชุมชน ได้แก่ สถานประกอบการ ตลาดสด แรงงานต่างด้าวที่อยู่เป็นกลุ่มก้อนในชุมชน โดยแบ่งขนาดอำเภอในการสุ่มตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งได้มีข้อสั่งการให้ดำเนินการแล้วในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ โดยแบ่งเป็น</p> <p>๑) อำเภอขนาดใหญ่ ๕ อำเภอ ได้แก่ เมือง บรบือ โกสุมพิสัย พยัคฆภูมิพิสัย วาปีปทุม อย่างน้อย ๑๕ คน/สัปดาห์</p> <p>๒) อำเภอขนาดกลาง ๕ อำเภอ ได้แก่ นาเชือก นาตุน เชียงยืน กันทรวิชัย ยางสีสุราช อย่างน้อย ๑๐ คน/สัปดาห์</p> <p>๓) อำเภอขนาดเล็ก ๓ อำเภอ ได้แก่ แกดดำ กุตุรัง ชื่นชม อย่างน้อย ๕ คน/สัปดาห์</p> <p>๒.๔ ในการตรวจหาเชื้อไวรัสโรนา 2019 ในกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้ต้องขังแรกรับในเรือนจำทุกราย มอบโรงพยาบาลมหาสารคาม ดำเนินการ</p> <p>- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p>		
<p>วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ</p> <p>(๑) กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT: Situation Awareness Team)</p> <p>- ไม่มี -</p> <p>(๒) กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation)</p> <p>ทีม Case management</p> <p>- ไม่มี -</p> <p>ทีม MCATT</p> <p>นางสาวนวลปรางค์ ดวงสว่าง</p> <p>(กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด)</p>		

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>- การงานการคัดกรองภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อในกลุ่มเด็กนักเรียนและวัยรุ่น (อายุ ๘-๑๙ ปี) ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ โดยการประเมินตนเองผ่านระบบการทดสอบออนไลน์ GAST ซึ่งมีการรายงานเข้ามา ๔ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองโกสุมพิสัย กุดรัง และพยัคฆภูมิพิสัย พบว่า มีเด็กทำแบบประเมินในภาพรวมทั้งหมด ๕๗ ราย เพศชาย ๑๘ ราย เสี่ยงติดเกมส์ ๑ ราย และเพศหญิง ๓๙ ราย เสี่ยงติดเกมส์ ๓ ราย จึงขอความร่วมมือให้อำเภอทุกแห่งประชาสัมพันธ์ให้เด็กนักเรียนและวัยรุ่น (อายุ ๘-๑๙ ปี) ในพื้นที่ ประเมินตนเองผ่านระบบการทดสอบออนไลน์ GAST เพื่อคัดกรองภาวะเสี่ยงการติดเกมส์</p> <p>ทีม EMS/MERT</p> <p>- ไม่มี -</p> <p>ทีม SERT</p> <p>นายวุฒิพันธุ์ จันคามิ (กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย)</p> <p>การสำรวจพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในการป้องกันโรคโควิด-19 ระยะที่ ๖ (ระหว่างวันที่ ๑๐-๒๒ มกราคม ๒๕๖๔) พบว่า</p> <p>- การสำรวจความรู้สึกกับสถานการณ์โรคโควิด-19 ในปัจจุบันในจังหวัดมหาสารคาม พบว่า ประชาชนมีความรู้สึกกังวลมากมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๕ พฤติกรรมการป้องกันตัวเองของประชาชน มากที่สุด คือ สวมหน้ากากอนามัย คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๓๔</p> <p>- การเปรียบเทียบการสวมหน้ากากอนามัยระหว่างการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในการป้องกันโรคโควิด-19 ระยะที่ ๕ กับระยะที่ ๖ พบว่า อำเภอที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดได้แก่ อำเภอขามเฒ่าเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๘๓.๓๓ เป็นร้อยละ ๑๐๐ รองลงมาคือ อำเภอนาคูจาก ๘๗.๕๐ เป็นร้อยละ ๙๘.๒๗</p> <p>- การสำรวจสถานที่ที่ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยมากที่สุด ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๖๕ และน้อยที่สุดคือ วัด/โบสถ์/โบราณสถาน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๗๘</p> <p>- รายงานการตรวจติดตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ ที่ดำเนินการแล้ว ได้แก่ ตลาด จำนวน ๓ แห่ง ร้านอาหาร จำนวน ๑๔ แห่ง วัด จำนวน ๙ แห่ง ศูนย์เด็กเล็ก จำนวน ๑ แห่ง สถานีขนส่ง จำนวน ๔ แห่ง ร้านสะดวกซื้อ/ร้านของชำ จำนวน ๒๐ แห่ง ปั้มน้ำมัน จำนวน ๕ แห่ง และสถานที่ราชการจำนวน ๑๔ แห่ง</p> <p>ประธาน (IC)</p> <p>- ให้ ทีม SERT นำข้อมูลการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในการป้องกันโรคโควิด-19 ของประชาชนในจังหวัดมหาสารคามและนำเสนอในที่ประชุมกรรมการจังหวัด เพื่อขอ</p>		

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>ความร่วมมือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาการสวมหน้ากากอนามัย และการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคโควิด-19</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้ทุกอำเภอและทีม SERT สืบหาข้อมูลการสวมหน้ากากอนามัยในสถานประกอบการ เพื่อนำข้อมูลมาเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้จากกรมอนามัยว่าสอดคล้องกันหรือไม่ <p>ทีม JIT</p> <p>ประธาน (IC)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้ ทีม JIT กำกับติดตามการดำเนินการวางแผนการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว, ประชาชนที่ปฏิบัติงานในสถานที่เสี่ยง เช่น ตลาด ในทุกอำเภอ โดยให้มีการดำเนินการทุกสัปดาห์ รวมทั้งให้มีการออกคัดกรองของทีม JIT ของจังหวัดด้วย <p>ศูนย์ประสานงานผู้พักสังเกตอาการ (Local Quarantine)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี - <p>Field Hospital (รพ.สนาม)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี - <p>(๓) กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication)</p> <p>ประธาน (IC)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี - <p>(๔) กลุ่มภารกิจเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Safety Officer)</p> <p>ประธาน (IC)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี - <p>(๕) กลุ่มภารกิจกฎหมาย (Law)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี - <p>(๖) กลุ่มภารกิจกำลังคน (HR)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี - <p>(๗) กลุ่มภารกิจสำรองเวชภัณฑ์ และส่งกำลังบำรุง (Stockpiling and Logistics)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี - <p>(๘) กลุ่มภารกิจการเงินและงบประมาณ (Finance)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี - <p>(๙) กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (STAG: Strategic and Advisory Group)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี - <p>๑๐) กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT: Situation Awareness Team)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี - <p>๑๐.๑ การเตรียมความพร้อมกรณีหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕)</p>		

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>นายวุฒิพันธุ์ จันคามิ (กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย) - รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) พบว่า ค่า PM ๒.๕ อยู่ที่ ๒๐๗ ไมโครกรัม/เปอร์เซ็นต์ ประชาชนควรลดหรืองดการทำกิจกรรมนอกบ้าน หากจำเป็นต้องออกนอกบ้านให้สวมหน้ากากป้องกัน</p> <p>(๑๑) กลุ่มภารกิจประสานงานและเลขานุการ (Liaison) นางสาวรัชณีวิภา จิตรากุล (กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข) สรุปข้อสั่งการของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ในการประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๔ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓ ข้อ ดังนี้</p> <p>๑. ให้กลุ่มภารกิจประสานงานและเลขานุการ (Liaison) จัดทำคำสั่งคณะกรรมการ บริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมอบหมายภารกิจเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านการบริหารจัดการวัคซีน การสื่อสารให้ ความรู้และประชาสัมพันธ์ การให้บริการวัคซีน การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน และการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังการ ได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมจากคำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการการให้ วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการ จำนวน ๖ คณะ ได้แก่</p> <p>๑) คณะที่ ๑ คณะกรรมการอำนวยการ</p> <p>๒) คณะที่ ๒ คณะกรรมการด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และสื่อสารประชาสัมพันธ์</p> <p>๓) คณะที่ ๓ คณะกรรมการด้านการให้บริการวัคซีน ฝึกอบรม และกำกับติดตามผล</p> <p>๔) คณะที่ ๔ คณะกรรมการด้านการประกันคุณภาพวัคซีนและ ติดตามอาการไม่พึงประสงค์ ภายหลังได้รับวัคซีน</p> <p>๕) คณะที่ ๕ คณะกรรมการด้านระบบข้อมูลการให้บริการวัคซีน ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p> <p>๖) คณะที่ ๖ คณะกรรมการวิชาการด้านการบริหารจัดการ และศึกษาการให้บริการวัคซีน</p> <p>๒. ให้โรงพยาบาลทุกแห่ง อัปเดตระบบสารสนเทศ HIS (HIS : Hospital Information System) เพื่อเตรียมความพร้อมในการ รองรับการบริหารบันทึกข้อมูลการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดมหาสารคาม</p>		

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
๓. ให้โรงพยาบาลทุกแห่ง มอบหมายผู้รับผิดชอบงาน จำนวน ๕ คน/แห่ง เพื่อศึกษาและทดลองใช้แอปพลิเคชัน Line “หมอพร้อม”		
<p>วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา</p> <p>ประธาน (IC)</p> <p>- ขอขอบคุณทีม CDCU ของอำเภอที่ได้เดินทางไปปฏิบัติงานช่วย จังหวัดสมุทรสาคร และบุคลากรที่สมัครไปปฏิบัติงาน จำนวน ๑๐ คน ที่เหลือขอให้เตรียมความพร้อมหากจะต้องเดินทางไปในครั้งต่อไปและ สิ่งที่ต้องขอความร่วมมือในการส่งบุคลากรไปปฏิบัติงาน ณ จังหวัด สมุทรสาคร ในครั้งต่อไปคือ</p> <p>๑) ขอรับการสนับสนุน พนักงานขับรถ จำนวน ๑ คน และรถตู้ จำนวน ๑ คันเพื่อเดินทางไปส่งบุคลากรสาธารณสุขจังหวัด มหาสารคาม เพื่อไปปฏิบัติงาน ณ จังหวัดสมุทรสาคร โดยขอให้ โรงพยาบาลมหาสารคาม หรือโรงพยาบาลที่เป็น Node ได้แก่ โรงพยาบาลบรบือ, โรงพยาบาลวาปีปทุม, โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย และโรงพยาบาลโกสุมพิสัย พิจารณาเตรียมการ และจะดำเนินติดตาม ภายใน ๑-๓ วัน</p> <p>๒) ขอรับการสนับสนุน พยาบาลวิชาชีพควบคุมการติดเชื้อประจำ หอผู้ป่วย (ICWN : Infectious Control Ward Nurse) จำนวน ๒ คน เพื่อทำหน้าที่ควบคุมมาตรฐานการปฏิบัติงานของทีมและลดความ เสี่ยงในการติดเชื้อ</p>		
<p>วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ</p> <p>- ไม่มี -</p>		

.....ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวฐิติยา ญาณพิบูลย์)
นักวิชาการสาธารณสุข

.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวรัชณีวิภา จิตรากุล)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
(แทนหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข)

.....นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
(นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์)